



### บ้านพอเพียง ธ.ก.ส.

แม้จะไม่เลิกหรือลดการหรือโดดเด่นสะดุดตา ผู้มาเยี่ยมเยือนงานพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2554 ที่จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา ในปี 2554 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา ในปี 2555 และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเจริญพระชนมพรรษา 60 พรรษา ในปี 2555 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ต.แม่เหิยะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ในระหว่างวันที่ 14 ธันวาคม 2554-14 มีนาคม 2555 แต่คอนเซ็ปต์เรียบง่าย ๆ แบบ “บ้านพอเพียง” ที่คุณลักษณะ 7 จนวนวิชัย ผู้จัดการ ธ.ก.ส. ภูมิใจนำเสนอหลังนี้ก็แฝงไปด้วยข้อคิดและความรู้สึกดี ๆ มากมาย

เพราะพื้นที่ที่ก้าวเข้าไปในบริเวณบ้าน ความรู้สึกแรกคือความอบอุ่นเหมือนได้กลับไปเยี่ยมบ้านที่ต่างจังหวัด บ้านที่มีสายลมโบกโชยพัดมายามที่เรานอนเล่นใต้ถุนบ้าน มีลำธารน้ำใสไหลรินรายล้อมกับกังหันวิดน้ำที่ทำหน้าที่ของตนเองอย่างช้า ๆ แต่สม่ำเสมอ มองไปริมรั้วมีพืชผักสวนครัวไว้สารพัดให้เก็บกินได้ทั้งปีโดยไม่ต้องไปซื้อหา ช่างบ้านเป็นช่างฉาบเก็บข้าวเปลือกไว้กินเองตลอดทั้งปี หลายสิ่งหลายอย่างสะท้อนให้เห็นถึงสิ่งที่มีและสิ่งที่เป็น

อยู่ของสังคมเกษตรกรรมที่หล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนทั้งประเทศมาอย่างยาวนาน

มุมหนึ่งของบ้านพอเพียง ธ.ก.ส. นำเสนอวิถีทัศน์เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงงานอย่างหนักด้านการพัฒนาชนบท โดยเฉพาะพระราชหฤทัยที่ห่วงใยต่อพี่น้องเกษตรกร ซึ่ง ธ.ก.ส.น้อมรับ นำมาขับเคลื่อนในรูปแบบของศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ธ.ก.ส. จำนวน 84 ศูนย์ ที่กระจายตัวอยู่ทุกจังหวัดทั่วประเทศ

นอกจากบ้านพอเพียงที่ต้องการสื่อถึงการบริการ ธ.ก.ส. ในการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่การปฏิบัติในองค์กรและเกษตรกรลูกค้าอย่างจริงจังแล้ว ธ.ก.ส.ยังจัดสรรพื้นที่อีกส่วนหนึ่งนำเสนอในรูปแบบสวนแห่งจินตนาการ เพื่อสื่อถึงนวัตกรรมทางเลือกใหม่ ๆ ที่อาจสร้างมิติทั้งทางด้านสังคม สิ่งแวดล้อมและการเงินที่ยั่งยืน นั่นคือโครงการธนาคารต้นไม้ นอกจากนั้นก็เป็นเรื่องของการบริการที่ ธ.ก.ส. หยิบเอารูปดวงใจ 2 ดวงมาซ้อนไขว้กันเพื่อสื่อถึงความเต็มใจและพร้อมใจให้บริการลูกค้าอย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะท่านจะอยู่ ณ ที่ใด เพราะตอนนี้ ธ.ก.ส.เปิดให้บริการทั่วประเทศกว่า 1,000 สาขา กังหันวิเศษ ที่ต้องการบอกถึงบริการส่งเสริมเงินออมในรูปแบบสวัสดิการเพื่อให้เกษตรกรมีเงินไว้ใช้จ่ายยามหมดเรี่ยวแรงในการทำการเกษตร รวมไปถึงอุดมการณ์ในการทำงานของ ธ.ก.ส.ที่พร้อมจะนำพาเกษตรกรไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นบนพื้นฐานแห่งความพออยู่พอกิน ทั้งพาดตนเองได้และเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายเพื่อสร้างความเข้มแข็งสู่ชุมชน ดังที่พอสอนไว้

● พรพพรหม จักรกริชรัตน์ ●